



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. แจงทิศทางการแรงงานเกษตร พัฒนาฝีมือ ก้าวสู่เกษตรกรรม 4.0	ข่าวสด
2. คอลัมน์ เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
3. คอลัมน์ ประเด็นร้อน	โพสต์ทูเดย์
4. ฝนถล่มใต้ท่วม'ทับสะแก'สั่งป้องกันรพ.บางสะพาน	กรุงเทพธุรกิจ
5. คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว	มติชน
6. คอลัมน์ ตรีศูล	เดลินิวส์
7. คอลัมน์ โขลกข่าวต่าทุกข์	ไทยรัฐ
8. ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: โอเค	ไทยรัฐ
9. คอลัมน์ สังคมการเมือง: ข่าวตีรับปีใหม่'2บึก'โต้ข่าวลือ	ข่าวสด
10. Prayut tipped to put competence ahead	The Nation
11. ภาพข่าว: เปิดตลาดเกษตรเกรดพรีเมียม	ไทยโพสต์
12. 'ต้องให้เบ็ด ไม่ใช่ให้ปลา'ประกาศิตบึกฉัตร	คม ชัด ลึก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : สศก. แจงทิศทางการแรงงานเกษตร พัฒนาฝีมือ ก้าวสู่เกษตรกรรม 4.0

วันที่ : พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 9843 หน้า : 7(ล่างขวา)

สศก. แจงทิศทางการแรงงานเกษตร พัฒนาฝีมือ ก้าวสู่เกษตรกรรม 4.0

นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า การก้าวเข้าสู่เกษตรกรรม 4.0 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทดแทนแรงงานคน การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการทรัพยากร/ปัจจัยการผลิต และการบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ปัจจุบันอาชีพเกษตรกรรมมีแนวโน้มได้รับความนิยมสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น ทั้งจากผู้ที่จบการศึกษาในสาขาเกษตร รวมถึงลูกหลานของเกษตรกร และผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นแล้วหันตัวเองมาเป็นเกษตรกร โดยพบว่ามี Smart Farmer ทั้งหมด 981,649 ราย และกลุ่ม Young Smart Farmer 5,477 ราย ซึ่งเป็นทิศทางที่ดี เพราะจะช่วยให้แรงงานภาคเกษตรสามารถเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนสินค้าเกษตรเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทั้งในด้านพลังงานและอาหาร ซึ่งเป็นผลจากการ

เติบโตของประเทศไทยและประชากรโลก ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความต้องการพืชพลังงานและพืชอาหารมากขึ้น โดยไทยก็ยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลก สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ซึ่งเป็นจุดแข็งในการที่จะสร้างโอกาสและพัฒนาภาคเกษตรได้อีกมาก ซึ่งหากแรงงานภาคเกษตรไทยปรับตัวได้เข้าเหมือนในอดีตที่ผ่านมา นอกจากจะเสียโอกาสด้านการตลาดแล้ว ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก็ยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งในระยะยาว หากจะพึ่งพาแรงงานต่างด้าวคงเป็นไปได้ยาก

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้ทำการศึกษาแนวทางการสนับสนุนเยาวชนเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมศึกษาเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสาขาเกษตร โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 437 คน ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาสาขาเกษตรในแต่ละภูมิภาค รวม 5 จังหวัด รวม 9 สถาบัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนเยาวชนเข้าสู่ภาคเกษตร เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนเยาวชนสู่ภาคเกษตร เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เยาวชน

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนด้านเกษตรกรรม เป็นเพราะความชอบเรียนด้านเกษตรกรรมและอยากประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมหลังเรียนจบมากที่สุด เลือกที่จะประกอบอาชีพการเกษตรหลังสำเร็จการศึกษา เพราะงานในภาคเกษตรมีอิสระ ชอบทำงานในภาคเกษตร และได้กลับไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านเกิด ส่วนเหตุผลที่นักศึกษาเลือกประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร เพราะงานในภาคเกษตรไม่มีสวัสดิการ ขาดปัจจัยการผลิตหรือทุนในการผลิต และอาชีพในภาคเกษตรมีรายได้ต่ำ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หัวข้อ : คอลัมน์ เกษตรวันนี้

วันที่ : พุธสัปดาห์ที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ฉบับที่ : 24864 หน้า : 22(ซ้าย)

เกษตรวันนี้

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วม
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตข้อมูล
ด้านพืช ภาคกลาง เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านพืชเป็นไปอย่าง
มีระบบ เป็นเอกภาพและมีความถูกต้องน่า
เชื่อถือ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัด
ชัยนาท โดยมี **นางอัญญา
ตราโช** ผู้อำนวยการสำนัก
งานเศรษฐกิจการเกษตรที่
7 เป็นประธานการประชุม
..... ● สำนักงานปลัด
อำเภอเสีดา จังหวัดนคร
ราชสีมา นำเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ออกทำเครื่องหมายลูกโลกกระป๋องใน
โครงการธนาคารโค กระบือฯ และ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีก ณ บ้าน
โพมทอง หมู่ 9 ต.โพมทอง อ.เสีดา จ.นครราชสีมา
มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือและสัตว์ปีก ให้
ความสนใจจำนวนมาก..... ●
“กิด ทางไทย”

เกษตรวันนี้
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็น
ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ จังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็น
สักขีพยาน..... ● **นายต่อชาติ ม่วงลาย** นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงาน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
หัวข้อ : คอถ่มน์ ประเด็นร้อน

วันที่ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560
ฉบับที่ : 5390 หน้า : A2(ขวา)

ประเด็นร้อน

1.วันนี้ คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน เตรียมแถลงค่าไฟฟ้า
ผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือน
ม.ค.-เม.ย. สำหรับการเรียกเก็บใน
งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2561 โดยมี
แนวโน้มที่ตรงค่าเอฟทีต่อไป ที่ชั้น
19 อาคารจามจุรีสแควร์



2.หอการค้าไทยแถลงตัวเลข
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน
ต.ค. ที่ห้องดีไออี อาคาร 1 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจ
การเกษตร

3.สำนักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร (สศก.) แถลงข่าวผลกระทบ
อุทกภัยต่อภาคการเกษตรไทย ณ

4.วันนี้ ธนาครเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะ
แถลงความพร้อมในการจ่ายเงินเชื่อชะลอ
การขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต
2560/2561 ที่กระทรวงการคลัง ■

ฝนถล่มใต้ ท่วม'ทับสะแก'

16



ฝนถล่มใต้ท่วม'ทับสะแก' ส่งป้องกันรพ.บางสะพาน

กรุงเทพธุรกิจ • ฝนถล่มหนักภาคใต้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ประจวบคีรีขันธ์ "ทับสะแก"น้ำท่วมถนน เป็นทางยาวระดับน้ำสูงสุดถึง 25 ซม. ต้องสั่งปิดโรงเรียน 9 แห่ง ขณะผู้ว่าฯ สั่งป้องกันโรงพยาบาลบางสะพาน ซึ่งมีพื้นที่ต่ำ พร้อมเผื่อระงับตลอด 24 ชั่วโมง ด้านพื้นที่ "นราธิวาส"ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมชลฯ เตือนประชาชนพร้อมรับมือ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้สั่งกรมชลประทานประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยา จิสต้า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนท.) กระทรวงมหาดไทย เผื่อระวังสถานการณ์ฝนภาคใต้ 14 จังหวัดในจุดเสี่ยงน้ำท่วม ที่เพิ่งเริ่มต้นฤดูฝนก็มีพายุเข้าแล้ว ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในช่วงปลายปีเดือน

"วันนี้ถือว่ายังไม่เข้าหน้าฝนภาคใต้เต็มตัว ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ และให้อธิบดีกรมชลประทาน ไปตรวจประสิทธิภาพดูความแข็งแรงของ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ทุกแห่ง รวมทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ"

ด้านนายสมเกียรติ ประจำวงษ์อธิบดีกรมชลประทาน
อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

ฝนถล่มใต้

กล่าวว่าสถานการณ์พายุเข้าภาคใต้ ในช่วงวันที่ 2-4 พ.ย.ที่ผ่านมาทำให้ฝนตกกระจาย โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี แต่ไม่ตกแข็งยังไม่ส่งผลกระทบต่อ

โดยขณะนี้พายุยังเข้าอยู่แนว จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจะออกจากไทยไปประเทศเมียนมา ในวันที่(9 พ.ย.) ยังทำให้มีปริมาณฝนที่อ.แม่ลาฝั่งบ้านกรูดมากกว่า 120 มม.และมีน้ำไหลท่วมถนนเพชรเกษม สูง 15-20 ซม ระยะทางยาว 100 เมตร ถึงอ.ทับสะแก

พร้อมน้ำป้องกันท่วมบางสะพาน

ทั้งนี้กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมน้ำ 3 อ่าง ที่มีปัญหาท่วมหนักที่ อ.บางสะพาน คราวที่แล้ว มีการปรับปรุงเพิ่มทางระบายน้ำสั้น ที่อ่างโปร่งสามสิบ วังน้ำเขียว ในตอนนี้ยังมีปริมาณน้ำต่ำกว่า 1 ล้านลบ.ม. ได้ตั้งกालักน้ำ ไว้เพิ่มระบายน้ำหากมี

น้ำมากกว่าสปริงเวย์ ป้องกันไม่ให้เกิดท่วม
โรงพยาบาลบางสะพาน และชุมชน พร้อม
ตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำ สูบทันที
เมื่อเกิดฝนตก

สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัย
บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ขุดลอก
คลองระบายน้ำทะเลไปได้ 14.5 กม.ตอน
ปลายจากทั้งหมด 19กม. ถ้าน้ำมารอบนี้
สามารถใช้ได้และกำลังขุดคลองอ้อมเมือง
เส้นใหม่

กำชับรับมือน้ำท่วมทับสะพาน

วันเดียวกันนายพัลลภ สิงหเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลงพื้นที่ อ.ทับสะแก ติดตามสถานการณ์
น้ำท่วมพร้อมประสานมูลนิธิกุ๊กกัญนำเรือ
ท้องแบน 6 ลำ เข้าพื้นที่ช่วยชาวบ้านขน
ย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูง และเร่งหาทาง
ป้องกันสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพราะ
สภาพอากาศยังไม่สว่างใจอาจมีฝน
ตกหนักอีก

ขณะนายสมพร บัณฑิตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สั่งการให้ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการ
ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งประชาชน
ในพื้นที่หมู่ 1,2,4,9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน
เตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูง และได้
รับแจ้งว่ากลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าใน
พื้นที่ อ.บางสะพาน

ส่วนโรงพยาบาลบางสะพาน เป็น
จุดเสี่ยงน้ำท่วมและได้เตรียมการรับมือไว้

ล่วงหน้าแล้ว โดยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก
8ราย ไปรักษาที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
รวมทั้งเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม

สั่งปิดโรงเรียนหลังฝนถล่มหนัก

สำหรับปัญหาคอสะพานหนองหญ้าปล้อง
บริเวณถนนเพชรเกษม ต.ชัยเกษม
อ.บางสะพาน ชำรุด เจ้าหน้าที่แขวง
ทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ได้นำกระสอบ

ทรายจำนวนมากไปปิดกั้นขวางทางน้ำเพื่อ
ชะลอความแรงของกระแสน้ำเป็นการ
ป้องกันฐานคอนกรีตเสียหายเพิ่ม แต่ยังไม่
เปิดให้รถชนิดวิ่งผ่านชั้นล่อง 14 จังหวัด
ภาคใต้ได้ตามปกติ

ทั้งนี้จากฝนตกหนักและน้ำท่วม
วานนี้ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ศาลา
กลางจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ออกช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รวมทั้งระดม
จิตอาสาอำนวยความสะดวกการจราจร
ถนนเพชรเกษม เส้นทางชั้นล่อง 14 จังหวัด
ภาคใต้ เพราะบางช่วงมีน้ำไหลผ่านผิว
การจราจรในพื้นที่ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก

ส่วนโรงเรียนในพื้นที่ อ.ทับสะแก
ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว 9 แห่ง
เนื่องจากน้ำไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและ
ระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่โรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน เขตเทศบาลตำบล
กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน ยังไม่มี
การประกาศปิดการเรียนการสอนเนื่องจาก



ท่วมสูง : หลังฝนตกต่อเนื่อง น้ำป่าได้ทะลักเข้าสู่คลองสาธารณะและกระแสน้ำไหลกัดเซาะคอสะพาน บนถนนเพชรเกษม บริเวณ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่
ต้องอำนวยความสะดวกและเตือนให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง

ระดับน้ำในคลองบางสะพานยังอยู่ภาวะปกติ แต่ได้เคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

ระดับน้ำท่วมถนนสูงสุด30ซม.

ด้านศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 14 รายงานว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกิดฝนตกหนักที่ อ.บางสะพาน เมื่อเวลา 5.00 น.วานนี้ ปริมาณน้ำฝนที่อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน วัดได้ 136.0 มม. ขณะที่อบต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120.0 มม. และที่เทศบาล ต.บ้านกรูด อ.บางสะพาน ปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ 119.5 มม.

โดยรวมยังไม่มีน้ำล้นตลิ่งแต่น้ำท่วมผิวการจราจรถนนเพชรเกษม กม.355 ช่วงทับสะแก-บางสะพาน โดยท่วมเป็นบางช่วงในพื้นที่ อ.บางสะพาน ระดับความสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตร และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากฝนตกหนัก ส่วนที่ จ.ชุมพร มีฝนตกที่ อบต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน ระดับ 4.5 มม. ในขณะที่ จ.ระนอง ไม่มีฝนตก

ทางหลวงเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม

อย่างไรก็ตามฝนที่ตกหนักนานหลายชั่วโมงในพื้นที่อ.ทับสะแก และบางสะพาน ส่งผลให้น้ำท่วมขังถนนเพชรเกษม

และเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำใน อ.บางสะพาน มีน้ำไหลท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ระดับน้ำยังไม่สูงมากนัก ประชาชนต้องย้ายสิ่งของไว้ในที่สูง

นายธำนิษฐ์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)กล่าวว่าขณะนี้ทางภาคใต้กำลังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุดีเปรสชันปกคลุมพื้นที่บริเวณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงเฝ้าระวังอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยาง - บางสะพานได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก มีน้ำท่วมขัง 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงจุดกัลปพฤกษ์สนามกีฬา ระดับน้ำสูง 15-20 ซม. ช่วงที่ 2 ที่บ้านอ่างทอง ระดับน้ำสูง 15-20 ซม. แต่การจราจร ยังใช้การได้ดีรถทุกชนิดผ่านได้

นายธำนิษฐ์ กล่าวต่อว่าในส่วน

ของแนวทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ นั้นได้ดำเนินการถมคอสะพานด้วยถุงทรายเพิ่มเติม บนถนนเพชรเกษม ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน เพื่อเสริมความแข็งแรงและป้องกันการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน

ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านได้สะพานจำนวนมาก

กรมชลฯเตือนแม่น้ำโก-ลกล้นตลิ่ง

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากการติดตามสภาพฝนในพื้นที่ภาคใต้ของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน(SWOC) พบว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนราธิวาส มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. วัดปริมาณฝนสะสม 3 วันคือ เมือง อ.สุโหงปาตี อ.จะนะ และอ.เจาะไอร้อง ได้ 79.4 , 69.2 , 80.3 และ 123.6 มิลลิเมตร ตามลำดับ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ทำหนังสือรายงานสถานการณ์น้ำไปยังจ.นราธิวาส กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เตรียมการรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้ว

นอกจากนี้ยังได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และกำลังเจ้าหน้าที่ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะประสบปัญหาดังกล่าว

เรียงคน มาเป็นข่าว



- ...กระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จาก “คู่ 5” สู่ “คู่ 6” ส่อเค้าเล่าอาการว่าจะเป็นจริงมากขึ้นเป็นลำดับ ภายหลังก พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ไซก้อกออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และขึ้นไปทิศทางเดียวกันว่า “บิ๊กตู” น่าจะเลือกใช้บริการสูตร “ปรับใหญ่”
- ...เนื่องเพราะ 1.เป็น “พล.อ.ประยุทธ์” ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเอง ที่เป็นผู้ออกมาบอกไปภายหลัง “บิ๊กปี้” ลาออก ว่าจำเป็นจะต้องลดโควตานายทหารให้เหลือน้อยลง 2.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ ขานรับโดยพลันว่า “ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกฯได้สอบถามความคิดเห็นประเด็นปรับ ครม.ผ่านทางผู้ประสานงาน”
- ...3.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปรากฏชื่อว่าจะถูกปรับออกจากตำแหน่งเกือบทุกโผ เปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวว่า “ผมเป็นทหารทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ถ้าท่านไม่มอบเราก็กลับ”
- ...ผู้สื่อข่าวคาดคั้นอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ ว่าหากถูกปรับออกจากตำแหน่งเสนาบดีแล้ว จะทำอะไรต่อไป “บิ๊กนมขง” ไม่อ้อมแอ้มตอบตรง เสียงหนักแน่นว่า “ผมอยากพักจะตายไป อยากพักนานแล้ว” โดยวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ว่า “หลังเกษียณก็เดินคุยกับนายกฯ อยากไปเที่ยวด้วยกัน เป็นคนเขียนแผนว่าอยากไปนู่นไปนี่ แต่ฉีกทิ้งไปหมดแล้วไม่ได้ไปเลย” แม้ว่าเช้าวันรุ่งขึ้น จะปฏิเสธเสียงเข้มว่าไม่ได้สัมภาษณ์ด้วยถ้อยคำดังกล่าว แต่สายไปเสียแล้ว เนื่องจากสื่อเกือบทุกสำนักนำไปพาดหัวตัวเบิ่งๆ
- ...รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มือดีตนายทหารพากัน “รากอก” เหมารอบเต็มไปหมด หลายตำแหน่งถูกมองว่าเป็น “หมู่บ้านกระสุนตก” เชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่ “ทันผู้นำ” จะต้องตัดสินใจปรับออก
- ...ประเด็นมันอยู่ที่ว่า จะกล้าเอ่ยปากกับ “สายแข็ง” ซึ่งเป็นพี่ เพื่อน น้องที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข เสียงเป็นเสียงตายมาด้วยกันอย่างไร โดยเฉพาะ “3 ไบเถา” ทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหรือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

- ...“เสนาบดี” ทั้ง 3 ราย ล้วนมีชื่อสลบฟันปลากันไปมา ที่ถูกกระแสวิก ร้องให้ลาออกมากที่สุด แต่เป็นกลุ่มคนที่ “พล.อ.ประยุทธ์” ไว้เนื้อเชื่อใจและ มีความผูกพันมากที่สุด การปรับ ครม.ต้องให้หลายห้างร้าน เครือข่ายทหาร “ป้อม-ป๊อก-นมชง” โอกาสที่จะกระเด็นออกจากตำแหน่งยากมาก
- ...โควต้ายทหารที่อยู่ในข่ายรีดไขมันให้น้อยลง ก็น่าจะเป็นสัดส่วนอื่นๆ ระยะห่างคงจะประมาณเดียวกับ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ที่เพิ่งไขก๊อกออกจาก ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
- ...อีกส่วนหนึ่ง ระเบิดลงที่โควต้าย “พลเรือน” ซึ่งแน่นอนแล้วว่า 3 ราย ที่จะโดนสอยร่วงเพราะติดร่างแหถือหุ้น 5 เปอร์เซ็นต์ กับอีกจำนวนหนึ่ง แม้จะอยู่กระทรวงสำคัญ แต่ทำตัวให้ “โลกลืม” หายออกจากสนามข่าว ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ

พลงน้ำแข็ง

นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดี
ที่ 9 พฤศจิกายน 2560☼... **สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว** เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ เวลา 16.00 น. และเวลา 19.00 น.☼... วนไปเวียนมาไม่เปลืองสมองคิด! ประเพณีกรรม.ตุ้ โดยรวม.คลัง อภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ ทุกสิ้นปีก็เปิดลิ้นชักงัด “ข้อปช่วยชาติ” อ้างกระตุ้นใช้จ่ายสร้างสีสนในห้างนำค่าข้อปมาลดหย่อนภาษี☼ หลายกิจกรรมที่รัฐบาลจัดให้ “ตรีศูล” รู้สึกมันแย้งกับนโยบายหลัก... ข้อปช่วยชาติอ้าง “เรียกคนเข้าห้าง” ดึงผู้คนมาให้ดูละลานตาเหมือนว่าเศรษฐกิจไทยสดใสซาบซ่า รัฐตั้งใจให้ข้อปห้างแทนการซื้อของออนไลน์ ต้องการปกป้องระบบธนาคารที่งกๆ ลักดันดิจิตอลยกระดับไทยเป็นประเทศ 4.0?☼ เข้าใจนะ สาเหตุที่พีบีจี คอมเมิร์ซ อาลีบาบา ลดระดับความน่าสนใจไทยไปต่อท้ายอินโดนีเซีย ทั้งๆ แจ็ค หม่า ชอบที่นี้มากชอบคนไทยและผู้นำไทย ปัญหาเพราะเราเองทำตัวไม่ซัด☼ หน่อมแน้ม! อยากเป็น สังคมดิจิตอล ถึงกับตั้งกระทรวงใหม่เพื่อการนี้กลับยึกยักเอามาตรการภาษีตีปีบดึงคนออกจากบ้านมาเดินห้าง *สบายดีหรือ?*☼... คิดพันงานคลัง... รองฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ โขลานบัตรสวัสดิการช่วยผู้มีรายได้น้อยอีก 2 เขียร์แนวทาง ฝึกงาน,สร้างอาชีพ ประโยคที่รัฐบาลใช้บ่อยมากช่วยให้เขาพึ่งพาตัวเอง แต่ทำน้อยไป☼ พอแล้ว “แจก” ไม่ว่าให้เงินหรือเพิ่มรูปแบบลดค่าใช้จ่าย แบบนั้นทำไปตลอดชาติสถานะ “ผู้มีรายได้น้อย” จะคงอยู่และขยายวง วันนี้ 11 ล้านคนวันหน้าอาจ 15-20 ล้าน ของแพงที่สุดในโลกคือของฟรี จำได้ไหม?☼ การให้เปล่าควรทำเฉพาะกิจเจาะจงเฉพาะปัญหา... บางรัฐในอเมริกาประสบปัญหา “ท้องวัยใส” ในชุมชนผิวสีแล้วเลี้ยงลูกไม่ได้ เขาใช้วิธีมอบเงินให้วัยรุ่นหญิงทุกเดือน ค่าจ้างไม่ให้ตั้งท้อง ปองเมื่อไหร่ตัดเงิน☼ เล่าสู่กันฟังเพื่อเรียนว่ามาตรการแจกไม่ช่วยพัฒนาชีวิตผู้มีรายได้น้อยในระยะยาว... ถูกต้องคือ “สร้างงาน-สร้างอาชีพ” นั้นแหละจุดหมายพึ่งพาตัวเอง *ด้วยความภาคภูมิใจในตัวเอง?*☼... พอพายุใหญ่ “ปรับกรม.” ก่อตัวกลางทะเลรอขึ้นฝั่ง... ทุกที่ไป ผู้อยู่บนแผ่นดินโกลาหลปล่อยข่าวแซะเก้าอี้เปิดที่ว่างรอ “เสียบ” ในการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งสุดท้ายบนถนนสายรัฐประหาร ก่อนเข้าทางตรงประชาธิปไตย☼ ชอบทำที่รวมว.เกษตราฯ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ มีผู้ประสงศ์ดีปรารถนาร้ายขึ้นป้ายถอดรายวันโดยเจ้าตัวนึ่งมาก ปลดก็ได้พัก... ยังเชื่อ “บักตู” ไม่มีชื่อนี้ในบัญชีถอดแต่หากทำก็คงใช้งานต่อด้านอื่น เป็นต้นว่า *ประสานทางด้านการเมืองทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง?*☼... ไม่ปักใจเชื่อสมุนไพร “แสงชัย” ที่ปราจีนฯชาวบ้านเข้าคิวขอไปรักษามะเร็งวันละเป็นหมื่น... แต่สาธารณสุขของ รมว.นพ.ปิยะ



สกด สกดสัตยาทร ควรเข้าไปดูใกล้ชิด “ตริศุล” ไม่เห็นด้วยกับการ
จะไปจัดระเบียบให้เขาขึ้นทะเบียนผลิตยาแผนโบราณ, เป็นสถาน
พยาบาล,ทำใบประกอบวิชาชีพหมอพื้นบ้าน🌟 และแทนคำ
เตือนไม่ใช่ยารักษาโรคน่าจะไฟกัลไปที่การจัดทีม ฝ้าติดตาม อากา
รผู้ป่วย พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์จริงก็ควรต่อยอดให้... *เรามีการแพทย์
ทางเลือก-ต้องไม่สกัดกั้นเส้นทางเลือกของผู้ป่วย?🌟... เอย์
ถึงสร. ฟากท่านสุ่มตรวจสถาน ศัลยกรรมเพื่อความงามจากเกาหลี
บุกไทยหนัก ย่านสุขุมวิท,ทองหล่อ... ข้อ 1 มาโดยถูกต้องหรือไม่
เจ้าของเป็นเกาหลีมีใบอนุญาตทำงานใหม่ ข้อ 2 มาตรฐานคุณภาพ
และความปลอดภัย!🌟... ใกล้สิ้นปีมีจัด ท็อปเทนสายการบิน
ยอดเยี่ยม ล่าสุดโดย AirlineRatings เปิดโผเมื่อต้นเดือน แอร์
นิวซีแลนด์ ขึ้นอันดับ 1 ตามด้วยแควนตัส,สิงคโปร์แอร์ไลน์,เวอร้จิน
ออสเตรเลีย,เวอร้จินแอดแลนติก,เอทิฮัด,เอเอ็นเอ,โกเรียนแอร์,
คาเธ่ย์,เจแปนแอร์ไลน์🌟 ส่วนของ Skytrax 2017 ทำมา
ก่อน อันดับ 1 กาตาร์แอร์ ตามด้วยสิงคโปร์แอร์ไลน์,เอเอ็นเอ,
เอมิเรตส์,คาเธ่ย์,อีวาแอร์,ลุฟท์ฮันซ่า,เอทิฮัด,ไต้หวัน แอร์ไลน์,
การูด้า... ทั้ง 2 สำนักไม่มีชื่อการบินไทย สายการบินแห่งชาติไทย
ติดท็อปเทนกับเขาเลย🌟... *สังคมวันพฤหัสบดี... 07.30 น.
สุวิทย์ กิ่งแก้ว แห่งซีพีออลล์ จัดสอบ “ธรรมศึกษา” ประจำปี 2560
ให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไป ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์🌟 13.30 น. ปิยะ
ยอดมณี ซีอีโองานแอร์ จัดแถลงข่าววิสัยทัศน์และแผนธุรกิจพร้อมเปิดตัวแพ็คเกจ “นกเลือกได้” ที่
ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์🌟 14.00 น. ชัยรัตน์ เพชรดากุล เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดงาน
“ฮาลาล มาร์เก็ต” รวมผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ ที่กูร์เมต์มาร์เก็ต เดอะมอลล์ บางกะปิ🌟
15.30 น. เอกอัครราชทูตอังกฤษ ไบรอัน จอห์น เดวิดสัน ประธานมูลนิธิชุมชนชาวอังกฤษ แครโรลิน
ทาร์เรนท์ แถลงข่าวครบรอบ 60 ปี งานเพลินจิต แฟร์ กิจกรรมหารายได้ช่วยเหลือผู้ตกยากใน
ประเทศไทย ณ สถานทูตฯ ถนนวิฑู🌟 18.00 น. ชนิศา แก้วเรือน เปิดงานมหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ “สยามพารากอน ลักซ์ชัวรี่ พร็อพเพอร์ตี้ โชว์เคส 2017” ที่ชั้น 1 สยามพารากอน
.....🌟 *วันศุกร์พรุ่งนี้... 10.00 น. รมช.คลัง วิสุทธิ ศรีสุพรรณ เปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่
Money Expo Chiangmai 2017 แนวคิด นวัตกรรมการเงิน 4.0 ที่ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่
แอร์พอร์ต🌟 *วันเสาร์ที่ 11 พ.ย. ...17.00 น. งาน 100 ปีหอพักนิสิตจุฬาฯ “มหัศจรรย์ 100 ปี
ชิมะโด่ง” ณ หอพักนิสิตฯ ก็ชาวชิมะโด่งเหมือนกันมีโอกาสคงแวะไป🌟 *วันอาทิตย์ 12 พ.ย.
... 10.00 น. สันติ วิลลาศักดานนท์ เปิดงานนิทรรศการศิลปะชุดทะเล ป่า ภูเขา ของ ไมตรี ลิ้มปี*****

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24864

Col.Inch: 96.96 Ad Value: 213,312

คอลัมน์: ตีคู่สุด

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 639,936

Clip: Full Color

ชาติ นักเขียนที่เป็นนักวาด ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย★
18.00 น. พันธุ์เลิศ ไบหยก จัดงานฉลองสมรสลูกสาว สระธี ไบหยก กับ วิภพ บางยี่ขัน ที่ชั้น 17
โรงแรมไบหยกสกาย★ แนะนำหนังสือ... ศิลปะการผ่อนคลายความคิด “บริหารชีวิต พิชิต
ความสำเร็จ” แปลโดยอวิกาญจน์-ปฏิพล, เล่าเรื่องจริง “เป็นเด็กดีนะ” แปลโดยศุภนิษา เทพธรรมา
กุลการ, ปรับโฉมใหม่ “เส้นทางนักขาย 4.0” ข้อมูลข่าวสารเพื่อนักขาย★



มิตินการตลาดนำการผลิตไป
มาๆ ได้อะไรใหม่ๆบ้างไหม
.....■ นี่แหละปัญหาสุดสำคัญ
ของประเทศชาติ ราชการเป็น

“บุญ” เข้าเวรโลกข่าว
ประจำวันพฤหัสที่ 9 พฤศจิกายน
2560.....■ ปีกลองเขย่าตำแหน่ง
รัฐมนตรี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา ชุดที่ 4 ดังกว่าทุกครั้ง
หนึ่งในนั้น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
มีโอกาสได้รับตำแหน่ง ว่าที่อดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส่วนคนใหม่จะเป็น
คนใน คนนอก ต้องรอดูกัน ขอ
อย่างเดี๋ยวย่าได้นำคนในระบบ
ราชการมานั่งก็แล้วกัน เพราะสิ่ง
ที่ประเทศชาติได้รับอาจต้องเสีย
ของ แบบเดิมๆ.....■ 3 ปีที่ พล.อ.
ประยุทธ์ เข้ามานั่งกุมอำนาจคง
รู้ซึ้งกว่าใคร ทำไมต้องใช้อำนาจ
ม.44 พร่ำเพรื่อ จนเหมือนเป็น
ของเล่นสาเหตุมาจากอะไร ระบบ
ราชการไร้ประสิทธิภาพไร้ใช้หรือ
ไม่ และที่ผ่านมามีกระทรวงเกษตรฯ
ในยุครัฐบาลลุงตู่ เคยให้ข้าราชการ
เก่ามาเป็นพยานาค 1 ผลงาน
เป็นไง วนเวียนอยู่กับที่เดิมๆ มัย
แม้จะเปลี่ยนรัฐมนตรีมาเป็นทหาร
ได้อดีดปลัดกระทรวงพาณิชย์ มา
เป็นรัฐมนตรีช่วย หวังจะสร้าง

กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ
หรือ เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศกันแน่ ถ้ายังคิดเอาคนที่
เคยชินกับระบบทำงานเข้าขามเย็น
พรั่งนี้อีกขาม ตามแบบ 6 เดือน
ย้าย1 ปีกลับ หมดบ จบโครงการ
ได้ผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอัน นอกจาก
ปักป้ายแขวนเอาไว้ใช้ถ่ายรูปได้
แต่โรดโชว์ **no roadmap** คิด
นอกกรอบไม่เป็น เพราะถูกระบบ
ครอบเสี้ยจนซึ่มลึกไปยันดีเอ็นเอ
สุดท้ายความก้าวหน้าของเกษตร
ไทยคงวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆ
เหมือนทุกวันนี้.....■ ปรับ ครม.
หนนี้ ใครจะไปจะมา ขอให้ได้คน
คิดนอกกรอบ มองภาคเกษตรแบบ
พ่อค้าการทำเกษตรคือการลงทุน
เป็นอาชีพที่มีอนาคต มาช่วยวาง
ระบบรากฐานวิธีคิดใหม่ให้กับ
วงการเกษตรไทย น่าจะดีกว่าทน
ซ้ำซากอยู่กับวิธีคิดของราชการที่
เห็นปลายทางอยู่แล้วจะลงเฉยเช่น
ไรอย่าให้เกษตรกรไทยเสี่ยงเสีย
โอกาสไปมากกว่านี้อีกเลย.

บุญ



โอเค พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามโครงการข้าวหอมมะลิพระราชารัฐระหว่าง สมพงษ์ รุ่งนิตติชัย กับ สมคิด ชันตรี ในข้อตกลงซื้อขายข้าวหอมมะลิแท้ 100% ระหว่างเทสโก้ โลตัส และสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันก่อน.



สังคมการเมือง

ข่าวดีรับปีใหม่ '2บิก' โตข่าวลือ

● ปีใหม่ปีนี้กรม.อนุมัติให้หยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่เสาร์ 30 ธ.ค.60-อังคาร 2 ม.ค.61 แคมไฟเขียวมาตรการลดภาษีซื้อปศุสัตว์ชาติ เริ่ม 11 พ.ย.-3 ธ.ค.นี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

กระตุ้นจับจ่าย-ท่องเที่ยว

● นักการเมืองและชาวสวนยางยังเดินหน้าจับปลด 'บิกเบี้ยว' พล.อ.ฉัตรเฉลิมเฉลิมสุข ประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย อ้างว่านับจากรับตำแหน่งเมื่อม.ค.59 ยิ่งแก้ราคาขยงตกต่ำไม่ได้

อุณหภูมิมิร้อนขึ้นเรื่อยๆ



ฉัตรเฉลิมเฉลิมสุข อนุปองษ์ เผ่าจินดา

● 'บิกตู' พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ทูบโต้ะบั้งถามนักการเมืองให้เสนอมาว่าจะทำอย่างไรให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น ถ้าพูดแบบเดิมก็ได้แต่ประเด็นขัดแย้ง ที่รัฐบาลนั้นกำลังแก้ก็ไปไม่ได้

คำตอบชัดเจน

● ส่วนกรม.ประยุทธ์ 5 ที่สะพัดว่ามีแน่ๆ พร้อมมีข่าวว่า 'บิกฉัตร' พล.อ.ฉัตรชัย ฉาริกัลยะ รมว.เกษตรฯบอกอยากพัก แต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้พูด



นิติภูฏ์ อินทรสมบัติ สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ก่อนตัดพ้อเวลามีข่าวปรับกรม.ตกเป็นเป้าตลอด

เป้าจริง-เป้าลวงเดี๋ยงู

● อีกคนที่ถูกกล่าวหาในไซ่เซียลเรื่องขู่สาว แต่ 'บิกป็อก' พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มท.1 ได้ว่าไม่เคยมีสัมพันธ์กับสตรีคนหนึ่งจนมีลูกด้วยกัน ยืนยันทำหมันมากกว่า 20 ปีแล้ว จะมีลูก 3-4 ขวบได้อย่างไร

เรื่องแบบนี้ต้องรีบชี้แจง

● บรรดานักการเมืองไม่หวั่นไหวที่ 'บิกป้อม' พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม แบบไต่หากจำเป็นคสช.จะตั้งพรรคการเมือง แกรมโดดหนุนให้เข้ามาตามครรลองประชาธิปไตย

ดีกว่ามาทางลัด

● ขณะที่ นิติภูฏ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าปชป.บอกรู้มานานแล้ว อดีต ส.ส.หลายคนก็พูดตรงกันว่าในปักษ์ใต้พรรคทหารเดินหาเสียงกันแล้ว ส่วนใหญ่เป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการเกษียณ

ปชป.คอนเฟิร์ม

● เคยถูกหัวหน้าคสช.จัดมาตรา 44 ปลดจากผู้ว่าฯกทม.เมื่อปี'59 ล่าสุดป.ป.ช.มีมติสั่งสอบ 'ชายหมุ่ม' ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร สุานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ระงับยับยั้งหรือตรวจจสอบทุจริตอุโมงค์ไฟประดับกทม. 39.5 ล้านบาท

หนักติดหลังแน่น

Prayut tipped to put competence ahead of friendship in Cabinet reshuffle

SAKDA SAMERPHOP
THE NATION

PRIME MINISTER Prayut Chan-o-cha is expected to be more decisive in selecting qualified, competent members for his fifth Cabinet, in what could be his final year in office.

One of the clearest indications of his new stringent approach is that Pol General Chakthip Chaijinda, the national police chief, has already tendered his resignation from Thai Airways International's board of directors and is expected to take up a portfolio in the new Cabinet.

Prayut will focus on the qualifications and competence of his new Cabinet members, especially those named to run crucial ministries.

Agriculture Minister General Chatchai Sarikulya will likely be replaced by a person more qualified for the job even though Chatchai is one of the premier's close confidants.

Chatchai, one of Prayut's classmates at the Armed Forces Academies Preparatory School, could be moved to a less-important portfolio, such as to replace General Sirichai Distakul as the Labour Ministry, as the next Cabinet will need to improve the performance of the Agriculture Ministry which handles the well-being of millions of farmers.

Prayut has said he will consider performance before personal friendships, so a change of the agriculture portfolio is highly likely as Chatchai has been facing growing opposition from key members of the agriculture revival and development fund who have threatened a rally at Government House.

Previously, General Udomdej Sitabutr, the deputy defence minister, was tipped to be the new labour minister but Udomdej would prefer to stay on at the defence ministry.

As a result, Chatchai would become a new candidate for the labour portfolio if he leaves the Agriculture Ministry.

Pol General Chakthip it is reported would prefer to stay on in his current position but Prayut and other top brass have decided to name either Pol General Srivara Rangsihramanakul or Pol General Chalermkiat Sriworakhan to be the next national police chief and give Chakthip a Cabinet portfolio.

Chakthip is likely to be named either a deputy interior minister or the social development and human security minister. At the Interior Ministry, he would join Minister General Anupong Paochinda, and Sutee Makboon, the first deputy interior minister.

Sutee is expected to stay on to supervise the next general election next year, so Chakthip would serve as the second deputy minister. Another possibility is for Chakthip to replace Pol General Adul

Sangsingkeo as the social development and human security minister or he could become a minister at the PM's office.

So far, the economic management team, headed by deputy premier Somkid Jatusripitak, appears to be left intact, even though the government has faced criticism over the uneven distribution of economic benefits, especially among farmers and other low-income people.

However, there could be major changes at other ministries.

Natural Resources and Environment Minister General Surasak Kanjanarat is likely to be replaced by a civilian minister due to internal conflicts, while Areepong Bhoocha-oom, the former THAI board chairman, is tipped to be the new energy minister. He is would replace ACM Anantaporn Kanjanarat at the ministry responsible for overseeing bidding for vast natural gas resources.



เปิดตลาดเกษตรเกรดพรีเมียม ● พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมียม” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเรณู ตั้งจิตวิงกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิด ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ซ้างท่าเนียบรัฐบาล เมื่อวันก่อน

'ต้องให้เบ็ด ไม่ใช่ให้ปลา'ประกาศิตบักฉัตร

"เราต้องให้เบ็ด ไม่ใช่ให้ปลาเพื่อความยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรินหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้"

คำกล่าวสั้นๆ ของพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสัมมนาพิเศษแก่ "คม ชัด ลึก" ถึงแผนการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ โดยจะเน้นการฟื้นฟูอาชีพและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

ล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ตามกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ครอบคลุมวงเงินงบประมาณ 4,715.19 ล้านบาท

และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อาทิ อุทกภัย น้ำไหลหลาก หรือน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2560

โดยไม่ได้ระบุว่าเกิดจากพายุตาลัส และเงินกาให้สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้เช่นเดียวกับจังหวัด

ที่ประกาศเขต ครอบคลุมเงิน 3,592.66 ล้านบาท และยังเห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุม ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขยายจากช่วงพายุตาลัสและเงินกา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม-31 ตุลาคม 2560 ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

ทั้งนี้ขอมาตรการช่วยเหลือ ขั้นตอนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการ



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

3 ต่อปี 6 เดือน จำนวนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 622 แห่ง จำนวนสมาชิก 138,317 ราย มูลหนี้ต้นเงินกู้ 15,568 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ขอชดเชย จำนวน 233.51 ล้านบาท โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพ.ย.นี้

ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี ไร่ละ 5 กิโลกรัม พื้นที่ 1.41 ล้านไร่ มีแผนดำเนินการในช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 การปล่อยปลาเข้าทุ่ง ในปี 2561 จำนวน 20.2 ล้านตัว วงเงิน 2.20 ล้านบาท มีแผนดำเนินการในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561

และการส่งเสริมอาชีพทางเลือก ได้แก่ การปลูกพืชหลากหลาย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชปุยสด และพืชอาหารสัตว์ มีแผนดำเนินการในเดือนตุลาคม 2560 -มิถุนายน 2561

ส่วนความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ล่าสุด (8 พ.ย.) มีหน่วยงานต่างๆ ทอยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแล้ว เช่น นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับกลุ่มในเครือโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม



ทหารช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จำเป็น ครอบคลุมวงเงินรวม 4,703.78 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ประกอบด้วย

การเห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท เนื่องจากพายุตาลัสและเงินกากรณีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

ขออนุมัติงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ครอบคลุมเงิน 127.61 ล้านบาท รวมทั้งเห็นชอบการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5850

หน้า: 6(ล่างขวา)

Col.Inch: 56.12

Ad Value: 75,762

PRValue (x3): 227,286

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: 'ต้องให้เบ็ด ไม่ใช่ให้ปลา' ประกาศิตบีบีจีตร

โดยมีเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 150 ชุด ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบทุกข์ภัย ในพื้นที่ ต.หนองหลุม อ.วชิรบุรีมี จ.พิจิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสนับสนุนการจัดการขยะแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยตามธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย

ขณะที่ จ.อ่างทอง เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และทหารจากมณฑลทหารบกที่ 13 จ.ลพบุรี ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในชุมชนวัดน้ำพุ สำนักงานเทศบาลตำบลบางจักเข้าดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ หลังจากโรงเรียนดังกล่าวถูกน้ำจากแม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าท่วมเป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือน หลังจากสูบน้ำออกจนเข้าสู่สภาวะปกติสามารถเปิดเรียน และจัดการเรียนการสอนได้แล้ว

● ทีมข่าวคมชัดลึก ●

www.komchadluek.net